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รายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่2 ประจ าปี 2558 
ของ 

                   บริษทั ดีคอนโปรดักส์ จ ากดั (มหาชน) 
           
 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558  เวลา 14.00 น.  ณ หอ้งประชุม ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 18                               
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
 
กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1.รองศาสตราจารย ์ดร.ต่อตระกูล     ยมนาค      ประธานกรรมการบริษทั 
2.นางพิสมยั บุณยเกียรติ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3.นายวทิวสั พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร 
4.นายธนิต ชรินทร์สาร  รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
5.นายวนัชยั ตนัติกุล  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
6.นายชนะ โตวนั  กรรมการ 
7.ดร.ธนยั ชรินทร์สาร  กรรมการ 
8.นายจีรเดช วรัิชชยั  กรรมการ 
9.นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง  กรรมการและเลขานุการบริษทั 
10.ดร.กวนิ วรกาญจนา  รองกรรมการผูจ้ดัการสายวศิวกรรม  

 
เร่ิมการประชุม   เวลา 14.00 น.  

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2558 ของบริษทั                    
ดีคอนโปรดกัส์ จ  ากดั (มหาชน) มีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 98 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 715,072,692 
หุ้น และมีการมอบฉันทะ จ านวน 48 ราย  คิดเป็นจ านวนหุ้น 373 ,966,572 หุ้น รวมทั้ งส้ิน 146 ราย คิดเป็น
จ านวนหุ้น 1,089,039,264 หุ้น คิดเป็นอตัรา ร้อยละ 50.90 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมด ณ วนัปิด
สมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ เป็นจ านวนเงิน 213,957,811.80 บาท  อนัเป็นครบองคป์ระชุมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ แลว้ 

บริษทั  ดคีอนโปรดกัส์  จ ากดั  (มหาชน) 
DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 
3300/57 ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 8  ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900โทร 0-2937-3312 โทรสาร 0-2937-3328 
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วาระที ่1          ประธานคณะกรรมการบริษัทแจ้งทีป่ระชุมเพ่ือทราบ 
  ประธานฯ แจง้วา่การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2558 ส าหรับวนัน้ีมีทั้งส้ิน 7 วาระ 
  
วาระที ่2          พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2558 เม่ือวันที ่23 เมษายน 2558  

ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1 ประจ าปี2558   
ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 และไดจ้ดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์
ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมตามท่ีกฎหมายก าหนด และไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุ้น ไม่ปรากฏวา่มีผูค้ดัคา้นหรือขอ
แกไ้ขใดๆ คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2558 
  นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุ้น กล่าวแนะน าให้ฝ่ายลงทะเบียนของบริษทัฯ กรอกช่ือ-สกุล 
และจ านวนหุ้นของผูถื้อหุน้ ในบตัรลงคะแนนเสียงให้กบัผูถื้อหุน้ เพื่อไม่ใหเ้สียเวลาในการตรวจนบัคะแนน และ
ควรจดัอาหารวา่งใหเ้พียงพอกบัผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
  นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าวช้ีแจงว่าวิธีการลงคะแนน จะน า
คะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงมาหกัออกจากคะแนนเสียงรวมทั้งหมด จึงรบกวนให้ผูถื้อ
หุ้นกรอกช่ือ-สกุล และจ านวนหุ้นดว้ยตนเอง ส าหรับลงคะแนนในวาระท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และทาง
บริษทัฯ ขออภยัในเร่ืองอาหารว่างท่ีไม่เพียงพอ เน่ืองจากไม่สามารถทราบจ านวนของผูถื้อหุ้นท่ีจะมาประชุมได ้
จากการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ีผา่นมา มีจ านวนผูถื้อหุ้นประมาณ 100 คนเท่านั้น และในการประชุมคร้ัง
น้ีไดจ้ดัเตรียมอาหารส าหรับ 200 คน โดยทางบริษทัฯ จะขอน าไปปรับปรุงในการประชุมคร้ังต่อไป 
  นายฮั้งใช ้ อคัควสักุล ผูรั้บมอบฉนัทะจาก นายสุพจน์  เอ้ือชยัเลิศกุล ตวัแทนชมรมผูถื้อหุ้นไทย 
กล่าวขอบคุณนายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุ้นท่ีกล่าวแนะน าเร่ืองบตัรลงคะแนน และแนะน าให้บริษทัฯ ใช้
ระบบบาร์โค้ดในการตรวจนับคะแนนโดยติดต่อผ่านศูนยรั์บฝากหลักทรัพยฯ์เพื่อความโปร่งใสและถูกต้อง
แม่นย  า 

 นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าวขอบคุณและรับเร่ืองไวพ้ิจารณา 
หากมีจ านวนผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมมากข้ึนในการประชุมคร้ังต่อไป และได้ช้ีแจงเพิ่มเติมว่าเม่ือ 3 ปีก่อน                 
มีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุมเพยีง 30 คน และเพิ่มข้ึนเป็น 70 ถึง 100 คนในปีท่ีผา่นมา ซ่ึงคร้ังน้ีเป็นการประชุมท่ีมีผูถื้อ
หุน้มาเขา้ร่วมประชุมมากท่ีสุด และขอยนืยนัวา่การตรวจนบัคะแนนสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้

ประธานฯ กล่าวเรียนเชิญอาสาสมคัรตวัแทนผูถื้อหุ้นรายย่อย 2 ท่าน เป็นกรรมการในการตรวจ
นบัคะแนน  
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มติ ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2558 

ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี                         
เห็นดว้ย   1,100,215,101 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 99.99  
ไม่เห็นดว้ย    1,671 หุน้  คิดเป็นร้อยละ   0.01  

และผูง้ดออกเสียง      -    หุน้ 
 

หมายเหตุ:  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่ม 26 คน คิดเป็นจ านวนหุน้ 11,177,508 หุน้ 
 

วาระที ่3          พจิารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนในส่วนของหุ้นทีถู่กส ารองไว้เพ่ือการจ่ายหุ้นปันผล 
     และไม่ถูกจัดสรร 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่ตามมติท่ีประชุมใหญ่สามญัผู ้
ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 มีมติให้จ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา 25 หุ้นเดิมต่อ 1หุ้นปันผล เศษ
ของหุน้ใหปั้ดทิ้งและใหจ่้ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุน้ปันผลส่วนท่ีปัดเศษทิ้ง ปรากฏวา่มีหุน้ท่ีถูกส ารองไวเ้พื่อ
การจ่ายหุ้นปันผลและไม่ถูกจดัสรรเน่ืองจากการปัดเศษทิ้งเป็นจ านวน 13,882 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 
บาท คิดเป็นเงิน 1,388.20 บาท  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัลดทุนจดทะเบียนจ านวน 1,388.20 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 297,377,516.70 บาท เป็น 297,376,128.50 บาท โดยการตดัหุน้สามญัออกจ านวน 
13,882 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท 
  ประธานฯ กล่าววา่วาระน้ีเป็นวาระท่ีตอ้งการมติพิเศษคือจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3ใน 4 ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม โดยนบั 1หุน้เท่ากบั 1 เสียง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงคะแนน
และตรวจนับคะแนน  จะขอเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะท่ีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง แล้วน ามาหักออกจาก
คะแนนเสียงทั้งหมดเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย 
 

มติ ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัอนุมติัลดทุนจดทะเบียนจ านวน 1,388.20 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 297,377,516.70 บาท เป็น 297,376,128.50 บาท โดยการตดัหุน้สามญัออกจ านวน 
13,882 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี   
เห็นดว้ย   1,100,024,017 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 99.99  
ไม่เห็นดว้ย            122,755 หุน้  คิดเป็นร้อยละ   0.01  
และผูง้ดออกเสียง           70,000 หุน้ 
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วาระที ่4            พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการ
ลดทุนจดทะเบียน 
นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่ตามท่ีไดมี้มติอนุมติใหล้ดทุน

จดทะเบียนของบริษทัฯ ลงจ านวนเงิน 1,388.20 บาท ในวาระท่ี 3 นั้นจะตอ้งด าเนินการจดทะเบียนแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 กบักรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์

  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน โดยแกไ้ขใหเ้ป็นดงัน้ีคือ 
  ทุนจดทะเบียน            297,376,128.50 บาท 

  แบ่งออกเป็น     2,973,761,285 หุน้ 
 มูลค่าหุน้ละ                     0.10   บาท 
  โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญัจ านวน     2,973,761,285 หุน้ 
 หุน้บุริมสิทธิ    -ไม่มี- 
 

มติ ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี   
เห็นดว้ย   1,100,216,772 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไม่เห็นดว้ย         0   หุน้  คิดเป็นร้อยละ   0.00  

และผูง้ดออกเสียง       -    หุน้ 
 

 

วาระที ่5           พจิารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกและเสนอ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และจัดสรรเพ่ือรองรับการ
ปรับสิทธิตามเง่ือนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทคร้ังที่1 และคร้ังที่ 2  
( DCON-W1 และ DCON-W2)  
นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทฯ                  

ไดพ้ิจารณาวตัถุประสงค์รายละเอียดของโครงการต่างๆ และจ านวนเงินลงทุนท่ีตอ้งใช้ส าหรับโครงการต่างๆ
แล้ว  เห็นสมควรน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ข้ึนอีกจ านวน             
ไม่เกิน 248,939,979.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ  านวนไม่เกิน 2,489,399,795 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.10 บาท โดยจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวดงัน้ี 
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1. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 2,139,578,118 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เสนอ

ขายให้แก่ ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ 

โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.45 บาท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามญั

เพิ่มทุนเกินกวา่สิทธิของตนตามอตัราส่วนท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ได ้โดยผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้นเกิน

กวา่สิทธิ จะไดรั้บการจดัสรรหุ้นเพิ่มในส่วนท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิก็ต่อเม่ือมีหุ้นเหลือภายหลงัจาก

ท่ีผูถื้อหุน้เดิมไดจ้องซ้ือตามสิทธิครบถว้นทั้งหมดแลว้เท่านั้น 

2. จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 349,821,677 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาทเพื่อรองรับ

การปรับสิทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ  DCON-W1 จ านวน 200,711,762 หุ้น และ DCON-W2 

จ านวน 149,109,915 หุ้น ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิกรณีท่ีมีการ

ออกหุน้เพิ่มทุนในราคาท่ีต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ 
 

   วตัถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใชเ้งินทุนในส่วนท่ีเพิ่ม และเงินส่วนท่ีเกิดจากการใช ้
สิทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของหุน้สามญัเพิ่มทุน มีดงัน้ี 

1. เพื่อใชจ้ดัซ้ือท่ีดินแปลงใหม่ เพื่อพฒันาให้มีรายไดแ้ละผลก าไรอยา่งต่อเน่ือง จ านวนเงินประมาณ 

350-400 ลา้นบาท 

2. เพื่อใช้ในโครงการคอนโดมิเนียม DCON PRIME จ านวนเงินประมาณ 250 -400 ลา้นบาท ข้ึนกบั

เง่ือนไขการเบิกเงินกู ้(ยอด Pre Sales) ของธนาคารพาณิชย ์

3. เพื่อช าระคืนเงินกูร้ะยะสั้นจ านวนเงินประมาณ 150 ลา้นบาท 

4. เพื่อใชล้งทุนในโครงการต่างๆของสายงานธุรกิจวสัดุก่อสร้าง จ านวนเงินประมาณ 180 ลา้นบาท 

นายวริิยะ นามศิริพงศพ์นัธ์ุ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่หากบริษทัฯ ท าการเพิ่มทุนดงักล่าวแลว้ จะมี 
การปรับราคาและอตัราการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ DCON-W1 และ 
DCON-W2 หรือไม่ 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่จะมีการปรับราคาและอตัรา 
การใชสิ้ทธิของ DCON-W1 และ DCON-W2 โดยจะอา้งอิงจากราคาปิดของวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2558 ในสูตร
ค านวน และจะแจง้ข่าวใหผู้ถื้อหุน้ทราบในวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2558 
  นายสุพจน์ พงศกิ์ดาการ ผูถื้อหุน้ กล่าวแนะน าใหเ้ร่งการก่อสร้างคอนโดใหเ้ร็วข้ึน และ
ตอ้งการทราบก าไรและผลประกอบการของบริษทั 
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  นายวิทวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่จากท่ีวางแผนให้ก่อสร้างคอนโดเสร็จใน
ปี 2561 เน่ืองจากเศรษฐกิจช่วงนั้นจะเร่ิมดีข้ึน และมีความต้องการซ้ือคอนโดมากข้ึน และเม่ือคอนโดข้ึน
โครงสร้างจะขายไดร้าคาดีข้ึน เร่ืองการเพิ่มทุนนั้น เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งการเงินสดส าหรับซ้ือท่ีดิน และถา้ไม่
เพิ่มทุนบริษทัฯ อาจจะตอ้งกูเ้งินจากสถาบนัการเงินในการสร้างคอนโดสูง 38 ชั้น โดยจะตอ้งใช้เงินประมาณ 
1,000 ลา้นบาท ซ่ึงทุกวนัน้ีธนาคารให้สินเช่ือยากมาก และจะตอ้งมีเงินจองคอนโดอยา่งนอ้ยร้อยละ 40 มิเช่นนั้น
ธนาคารจะไม่อนุมติัเงินกูใ้นการก่อสร้าง อาจท าให้ตอ้งลดราคาขายคอนโดเพื่อแข่งกบัรายอ่ืนๆ เพื่อให้ไดย้อด
จองร้อยละ 40 ขณะน้ีมียอดจองคอนโดประมาณร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 โดยบริษทัฯ ยงัไม่เร่งรัดการขาย 
  นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่ใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2558 
น้ีมีก าไร 128 ลา้นบาท ประมาณ 0.06 บาท/หุ้น ส าหรับไตรมาสท่ี 4 ปี 2558 ใกลเ้คียงกบัไตรมาสท่ี 4 ของปี 
2557 แต่ปีท่ีแล้วมีก าไรเพิ่มมาจากการรับรู้รายได้ในส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ผลประกอบการส่วนวสัดุ
ก่อสร้างลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2557 โดยไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 เป็นช่วงท่ีผลประกอบการลดลงมากท่ีสุดคือร้อยละ 
25 หลงัจากนั้นผลประกอบการเร่ิมดีข้ึนเร่ือยมา   

นายวริิยะ นามศิริพงศพ์นัธ์ุ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่จากท่ีมีการประมูลผูรั้บเหมาสร้างรถไฟรางคู่  
บริษทัฯ ไดง้านเสาเขม็หรือไม่ 
  นายวิทวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าปัจจุบนัยงัไม่มีการจดัซ้ือ ขณะน้ีทาง
บริษทัฯ ให้ฝ่ายขายติดตามงานกบัผูรั้บเหมาท่ีประมูลได้อย่างใกลชิ้ด และคิดว่าบริษทัฯ น่าจะได้ขายเสาเข็ม
เน่ืองจากปริมาณงานมีจ านวนมาก และน่าจะมีผูข้ายเสาเขม็ใหก้บัผูรั้บเหมาท่ีประมูลไดห้ลายราย 
  นายวิริยะ นามศิริพงศ์พนัธ์ุ ผูถื้อหุ้น สอบถามว่าทางบริษทัฯ ยงัสนใจลงทุนเก่ียวกบัพลงังาน
ทางเลือกหรือไม ่และจะมีการเพิ่มทุนอีกคร้ังหรือไม่ 

นายวทิวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่หากบริษทัจะลงทุนเก่ียวกบัพลงังาน 
ทางเลือกจะเป็นท่ีสนใจของผูถื้อหุ้นและนักลงทุนมาก บริษทัฯ เคยศึกษาและได้ทราบระยะเวลาการคืนทุน
ประมาณ 7 ถึง 10 ปี แต่จะมีความมัน่คงไม่ผนัแปรไปตามรอบเศรษฐกิจท่ีข้ึนลง มีรายไดจ้ากรัฐบาลท่ีแน่นอน 
บริษทัฯ เคยศึกษาทั้งไบโอแก็ส ไบโอแมส และโซล่าฟาร์ม แต่ยงัพบปัญหาในการท างาน บริษทัฯ จึงคิดวา่ควร
ลงทุนท าเร่ืองวสัดุก่อสร้างท่ีถนดัดีกวา่ แต่หากมีโอกาสไดล้งทุนเก่ียวกบัพลงังานทางเลือกก็อาจจะตอ้งเพิ่มทุน 
เน่ืองจากใชเ้งินในการลงทุนมาก 
  นายเจษฎา โต๊ะสุวรรณโรจน์ ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ปัจจุบนัยอดจอง Pre-sale ของดีคอนไพร์ม 
คอนโดมิเนียม มีจ านวนเท่าไร  
  นายจีรเดช  วิรัชชัย  กรรมการ กล่าวว่ามียอดจองคอนโดประมาณร้อยละ 5 ของจ านวนห้อง
ทั้งหมด 
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  นายเจษฎา โตะ๊สุวรรณโรจน์ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่บริษทัจะลงทุนเร่ือง Infrastructure ของ
ภาครัฐฯ หรือไม่ 
  นายวทิวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่ก าลงัศึกษาเร่ืองการผลิตท่อระบายน ้า 
และหมอนรองรถไฟ แต่ทั้งน้ีตอ้งดูจ านวนการใชง้าน หากจ านวนการใชง้านนอ้ยจะไม่คุม้การลงทุน 
  นายเจษฎา โตะ๊สุวรรณโรจน์ ผูถื้อหุน้ สอบถามถึงเร่ืองโรงงานผลิต Precast และโรงงานผลิต
Hollow core  

นายวทิวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่เร่ืองโรงงานผลิต Precast ไดร้ะงบัไว้
ชัว่คราวเน่ืองจากเศรษฐกิจชลอตวั และไดส้ ารวจตลาดพบวา่บริษทัอ่ืนๆ ท่ีผลิต Precast ปัจจุบนัมีงานผลิตเพียง
ร้อยละ 20 เท่านั้น 

นายเจษฎา โตะ๊สุวรรณโรจน์ ผูถื้อหุน้ สอบถามเร่ืองพลงังานทางเลือกด าเนินการถึงขั้นตอนใด 
นายวทิวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่ทุกวนัน้ีบริษทัฯ ด าเนินงานดว้ยความ

รอบคอบ หากจะตอ้งใชเ้งินลงทุนมากก็อาจจะยงัไม่ลงทุนในตอนน้ี 
นายวริิยะ นามศิริพงศพ์นัธ์ุ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่นโยบายจ่ายเงินปันผลของ 2 ปี ท่ีผา่นมาปันผล 

100 เปอร์เซ็นตข์องก าไร ปีน้ีนโยบายจ่ายปันผลเหมือนเดิมหรือไม่ 
นายวทิวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่ในแบบ 56-1 ระบุไวว้า่บริษทัฯ จะจ่ายเงิน

ปันผลร้อยละ 25 ของก าไร ตั้งแต่บริษทัฯ เขา้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ มานั้น บริษทัฯ ไม่เคยจ่ายปันผลต ่ากวา่ร้อยละ 
50 และในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ เป็นบริษทัท่ีจ่ายเงินปันผลอนัดบัท่ีหน่ึงในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เท่ากบัร้อยละ 14.23 
ส าหรับการจ่ายปันผลในปีน้ีจะอยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการบริษทัฯ และสภาพคล่องของบริษทัฯ  

นายฮั้งใช ้ อคัควสักุล ผูรั้บมอบฉนัทะจาก นายสุพจน์  เอ้ือชยัเลิศกุล ตวัแทนชมรมผูถื้อหุ้นไทย 
กล่าววา่วาระน้ีควรแยกของเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือการเพิ่มทุน RO และแยกอีกวาระคือการปรับสิทธิ Warrant 
เน่ืองจาก หากวาระปรับสิทธิ Warrant ไม่ผา่น แต่วาระเพิ่มทุนจดทะเบียนอนุมติัผา่น ก็ยงัด าเนินการเพิ่มทุนได ้
และขอแนะน าเร่ืองการน าเงินบริสุทธ์ิของผูถื้อหุ้นไปเพิ่มทุนเพื่อขยายธุรกิจ หรือแกว้ิกฤตของบริษทั ทางชมรม
ผูถื้อหุ้นไทยเห็นดว้ย แต่จะปกป้องสิทธิความเป็นเจา้ของของผูถื้อหุ้นรายยอ่ยในการขายหุ้นเพิ่มทุนต ่ากวา่ราคา
ตลาด และในวนัท่ีเกิดวกิฤตเศรษฐกิจใหร่้วมมือกบั Supplier ในการผา่นวกิฤตไปดว้ยกนั 

นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่จะน าเงินจากการเพิ่มทุนไปใชอ้ยา่งไรบา้ง จาก
เอกสารหนังสือเชิญการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2558 หน้า 4 สัดส่วนของรายได้ในปี 2557 เท่ากับ        
60% ต่อ 40% ตอ้งการทราบวา่สัดส่วนรายไดข้องอสังหาริมทรัพยว์า่มาจากไหน 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าวว่าในปี 2557 อสังริมทรัพยมี์
รายไดจ้ากโครงการดีซิโอค้อนโด ซ่ึงเป็นการขายคอนโดมิเนียมทั้งโครงการ 
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นายศกัด์ิชัย สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุ้น สอบถามว่าระหว่างปี 2558 ถึงปี 2561 ท่ีมีการเพิ่มทุน 
บริษทัฯ จะมีสัดส่วนรายไดเ้ท่าเดิมหรือไม่ 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าสัดส่วนรายได้จะเท่ากับ           
90% ต่อ 10%  

นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่จากเอกสารหนงัสือเชิญการประชุมวิสามญัผูถื้อ
หุน้ คร้ังท่ี 2/2558 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 หนา้ 39 ระบุวา่เงินท่ีใชใ้นการลงทุนโรงงานในประเทศกมัพูชา 55 ลา้นบาท 
ท าไมยอดขายในปี 2559 มากกวา่ปี 2560 หลายเท่า และในปี 2560 ระบุยอดขายประมาณ 300 ลา้นบาทจากก าลงั
การผลิต 100% ใช่หรือไม่ ถา้ใช่ท าไมถึงคิดก าลงัการผลิตท่ี 100% เน่ืองจากท่ีประเทศกมัพูชามีการประทว้งขอ
ข้ึนค่าแรงอยูใ่นขณะน้ี  

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่ในปี 2559 จะมีก าลงัการผลิต
ไม่ครบ จึงรับรู้รายไดเ้พียงบางส่วน หรือประมาณ 10% และในปี 2560 ค านวณยอดขายจากก าลงัการผลิต 100% 

นายวิทวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่ท่ีประเทศกมัพูชามีตึกสูงข้ึนมาก อตัรา
การเจริญเติบโตประมาณ 300% และคงเป็นการเจริญเติบโตระยะสั้น 3 ถึง 5 ปี ตอ้งรีบท าก าไรในช่วงน้ี 

ประธานฯ กล่าววา่ตวัเลขท่ีประมาณการมาน้ีมีท่ีมา เน่ืองจากวสัดุก่อสร้างมีราคาแพงกวา่ท่ีขาย
ในประเทศไทยมากกวา่ 2 เท่า และก าลงัขายดีในขณะน้ี 

นายศกัด์ิชัย สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุ้น สอบถามว่าโครงการ Precast Bearing Wall และ Hollow 
Core คือโครงการอะไร 

 ดร.กวนิ  วรกาญจนา  รองกรรมการผูจ้ดัการสายวศิวกรรม กล่าววา่ทุกวนัน้ีการก่อสร้างบา้นได้
เปล่ียนไปจากระบบเสา-คาน เป็นระบบผนงัส าเร็จรูป (Precast Bearing Wall) ส่วน Hollow Core เป็นเร่ืองของ
ตลาดงานราชการ ในอดีตงานก่อสร้างหน่วยงานราชการ โรงเรียน และสถานีต ารวจจะใชแ้ผน่พื้นของบริษทัเรา
ในการก่อสร้าง ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนมาใช ้Hollow Core มากข้ึน บริษทัฯ จึงคิดว่าควรปรับการขายเพื่อมีส่วนร่วม
ในตลาดส่วนน้ี 

นายศกัด์ิชัย สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุ้น สอบถามว่าการน าเงินไปช าระเงินกู้ 150 ล้านบาท แล้ว
เหลือเงินกูท่ี้เสียดอกเบ้ียอีกเท่าไหร่  

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่บริษทัยงัคงเหลือเงินกูร้ะยะ
ยาวอีกประมาณ  60 ลา้นบาท โดยจะใชร้ะยะเวลา 3 ปี ในการช าระทั้งหมด 

นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ สอบถามเร่ืองสิทธิในการจองหุน้เพิ่มทุนมีการจองเกินสิทธิ 
นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่ผูถื้อหุ้นสามารถจองเกินสิทธิ

ได ้วิธีการจดัสรรจะจดัสรรตามสัดส่วนของท่ีผูถื้อหุ้นมีสิทธิอยูจ่นจดัสรรหุ้นหมด โดยจะให้บริษทัหลกัทรัพย ์
เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูรั้บจอง  
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  นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุ้น กล่าวว่าทางบริษทัฯ ไม่ควรให้ผูถื้อหุ้นจ่ายค่าธรรมเนียม 
Bill Payment ทางบริษทัฯ ควรเป็นผูรั้บผดิชอบและเป็นการส่งเสริมผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
  นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่ผูถื้อหุ้นบางรายจ่ายเงินดว้ย
ระบบ Bill Payment บางรายไม่ใช่ หากบริษทัฯ จ่ายเงินค่าธรรมเนียมให้เฉพาะบริการ Bill Payment ก็จะเกิด
ความไม่เท่าเทียมกนั 
  นายพงษชิ์ต เหลืองธาดา ผูถื้อหุ้น กล่าววา่บริษทัฯ ควรระบุวิธีการโอน เช่น  Bill Payment หรือ 
สลิปโอนเงิน เพื่อเป็นหลกัฐานส าคญัในการช าระเงิน 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าวว่าประมาณตน้เดือนมกราคม               
ปี 2559 บริษทัฯ จะจดัส่งหนงัสือแจง้การจองสิทธิใหก้บัผูถื้อหุน้ ในหนงัสือจะมีรายละเอียดทั้งหมด แบบฟอร์ม
การจองหุ้น วิธีการจองหุ้น รวมถึงวิธีการช าระเงิน ซ่ึงมี 2 วิธี คือช าระด้วยเช็คท่ีบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี 
(ประเทศไทย) จ ากดั และช าระทาง Bill Payment 

ผูถื้อหุ้น เสนอวธีีการช าระเงินเพิ่มเติมโดยโอนเงินเขา้บญัชีเพิ่มทุน ซ่ึงเป็นการโอนเงินเขา้บญัชี
ของบริษทั 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ รับไวพ้ิจารณา 
ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ ไดมี้การท าวจิยัเก่ียวกบัจ านวนประชากรหรือไม่ อยา่งไร 
คุณจีรเดช วิรัชชัย  กรรมการกล่าวว่าได้มีการท าวิจยัก่อนท่ีจะเร่ิมท าโครงการ สัดส่วนของ

ประชากรมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน และมีมากเม่ือเทียบกบัจ านวนหอ้งของคอนโด 600 ยนิูต ท่ีติดแถวรถไฟฟ้า 
นายสมชาย รังสีสกลสวสัด์ิ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่มีโครงการท า Office Building หรือไม่ 
นายวิทวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่คุณจีรเดช  วิรัชชยั  กรรมการ มาปรึกษา

เร่ืองการท า Office Building และ Home Office อยู่เป็นประจ า และปัจจุบนับริษทัท าโครงการอรดาแฟคตอร่ี
แลนด ์ขายยนิูตละ 11 ลา้นบาท 

ประธานฯ กล่าววา่วาระน้ีเป็นวาระท่ีตอ้งการมติพิเศษคือจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3ใน 4 ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม โดยนบั 1หุน้เท่ากบั 1 เสียง 

 
มติ ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญั

เพิ่มทุนของบริษทั ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และจดัสรรเพื่อรองรับ
การปรับสิทธิตามเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 
(DCON-W1 และ  DCON-W2) โด ย เพิ่ ม ทุ น จดทะ เบี ยน ของบ ริษัท ฯ  ข้ึ น อีก จ าน วน ไม่ เกิ น 
248,939,979.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่ จ  านวนไม่เกิน 2,489,399,795 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 0.10 บาท และมีมติอนุมติัใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ ดงัน้ี 
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 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 2,139,578,118 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท 
เสนอขายให้แก่ ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราส่วน 1 หุ้น
สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 0.45 บาท เศษของหุน้ใหปั้ดทิ้ง  
 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 349,821,677 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท 
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ DCON-W1 และ DCON-W2 ในการ
เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในราคาต่อหุน้ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด
ต่อหุน้ 

ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี   
เห็นดว้ย   1,103,245,920 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 99.73  
ไม่เห็นดว้ย        2,933,791   หุน้  คิดเป็นร้อยละ   0.27 
และผูง้ดออกเสียง        310,000   หุน้ 

 

หมายเหตุ:  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่ม 29 คน คิดเป็นจ านวนหุน้ 6,272,939 หุน้ 
 
วาระที ่6           พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4  เพ่ือให้สอดคล้องกบัการ

เพิม่ทุนจดทะเบียน 
นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่ตามท่ีไดมี้มติอนุมติให้เพิ่ม

ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯอีกจ านวนเงิน 248,939,979.50 บาท ในวาระท่ี 5 นั้นจะตอ้งด าเนินการจดทะเบียน
แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 กบักรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์
  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทัฯขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยแกไ้ขใหเ้ป็นดงัน้ีคือ 
  ทุนจดทะเบียน            546,316,108.00 บาท 
  แบ่งออกเป็น     5,463,161,080 หุน้ 

 มูลค่าหุน้ละ                     0.10   บาท 
  โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญัจ านวน     5,463,161,080 หุน้ 

 หุน้บุริมสิทธิ    -ไม่มี- 
  ประธานฯ กล่าวว่าขอให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียง โดยวาระน้ีเป็นวาระท่ีตอ้งการมติพิเศษคือ
จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม โดยนบั 1หุน้เท่ากบั 1 เสียง 



   

11 

 

มติ ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการแกไ้ข เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี   
เห็นดว้ย    1,105,742,551   หุน้  คิดเป็นร้อยละ 99.93  
ไม่เห็นดว้ย             737,160   หุน้  คิดเป็นร้อยละ   0.07  
และผูง้ดออกเสียง  10,000   หุน้ 

 

นายฮั้งใช ้ อคัควสักุล ผูรั้บมอบฉนัทะจาก นายสุพจน์  เอ้ือชยัเลิศกุล ตวัแทนชมรมผูถื้อหุน้ไทย  
กล่าวช่ืนชมผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีมาร่วมปกป้องสิทธิของตนเอง และขอฝากการบริหารงานของบริษัทไวก้ับ
กรรมการทุกท่านซ่ึงเป็นตัวแทนของผูถื้อหุ้นทุกคน และแสดงความคิดเห็นว่าการจ่ายหุ้นปันผลนั้ นเป็น
ประโยชน์มากกบัผูถื้อหุน้ 

 

วาระที ่7        พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

   ประธานฯ ไดเ้ชิญผูถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะ  
  น.ส.วภิา  บุญคุณจงเจริญ  ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่แผนงานในอนาคต  2 ถึง 3 ปี จะเป็นลกัษณะใด 
และความกา้วหนา้ของงานทางภาครัฐเป็นอยา่ไร 

นายวริิยะ นามศิริพงศพ์นัธ์ุ ผูถื้อหุน้ สอบถามเพิ่มเติมวา่ขณะน้ีใชก้ าลงัการผลิตวสัดุก่อสร้าง 
เท่าไร 

นายวทิวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่ขณะน้ีใชก้ าลงัการผลิตเพียง 50 ถึง 60  
เปอร์เซ็นต์ และในช่วงท่ีเศรษฐกิจดี เราจะผลิตอยู่ท่ี 80 ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ โดยช่วงท่ีเศรษฐกิจไม่ดีบริษทัฯ จะ
ประคองตวัให้มีก าไรไม่ให้ขาดทุน แต่ในช่วงเศรษฐกิจขาข้ึนนั้นบริษทัฯ จะเร่งท าก าไรให้ไดม้าก ส่วนงานทาง
ภาครัฐตอ้งข้ึนอยูก่บัทางรัฐบาลนั้นสามารถกูเ้งินไดม้ากนอ้ยเพียงใด และโครงการจะเดินไปไดต้รงตามเวลาแค่
ไหน  

น.ส.วภิา  บุญคุณจงเจริญ  ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ จุด Break Even อยูท่ี่เท่าใด 
นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าจุด Break Even อยู่ท่ี  30 

เปอร์เซ็นต ์
นายพงษชิ์ต เหลืองธาดา ผูถื้อหุน้ กล่าววา่ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยในเอกสารหนงัสือเชิญประชุมวสิามญั

ผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2558 ในหน้า 16 วาระพิจารณางบการเงินประจ าปี ควรเสนอในรูปแบบตารางเพื่อความเขา้ใจ
ไดโ้ดยง่ายส าหรับการเปรียบเทียบต่อปี 

นายฮั้งใช ้ อคัควสักุล ผูรั้บมอบฉนัทะจาก นายสุพจน์  เอ้ือชยัเลิศกุล ตวัแทนชมรมผูถื้อหุ้นไทย 
กล่าววา่ส าหรับการเพิ่มทุนของบริษทันั้นเห็นดว้ย และหากมีหุน้ท่ีจดัสรรเหลือจะขอซ้ือหุน้จ านวนนั้นเพิ่ม 
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นายวิริยะ นามศิริพงศ์พนัธ์ุ ผูถื้อหุ้นกล่าวว่าเห็นข่าววา่มีกรรมการหลายท่านซ้ือหุ้นในราคา 1 
บาทนั้น แสดงวา่เป็นราคาท่ีเหมาะสมแลว้ใช่หรือไม่ 

นายวิทวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าผูถื้อหุ้นบางท่านอาจเขา้ใจว่ากรรมการ
เพิ่มทุนแลว้ซ้ือหุ้นกลบัคืนในราคาท่ีถูก ท่ีจริงแลว้ราคาของหุ้นตกลงตามตลาดหุ้น แต่จะมีผูถื้อหุ้น 2 ส่วน โดย
ส่วนแรกจะกล่าววา่กรรมการไม่ดูแลหุ้น จึงปล่อยให้ราคาหุ้นตก และผูอี้กส่วนจะกล่าววา่กรรมการทุบราคาหุ้น
เพื่อซ้ือในราคาท่ีถูกภายหลงั แต่ถึงอยา่งไรหุน้ของบริษทัก็ยงัมีนโยบายจ่ายปันผลสม ่าเสมอมาตลอด 
 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีมาร่วมประชุมในวนัน้ี และกล่าวปิดการประชุม     
เวลา 16.10 น. 

 
 

    ผูบ้นัทึกการประชุม 

 

 (นางสาวรัฐฐา    เกิดศิริ) 
เลขานุการคณะกรรมการ 

          รับรองรายงานการประชุม 
 

 

(รองศาสตราจารย ์ดร.ต่อตระกูล  ยมนาค) 
                             ประธานท่ีประชุม 
  
                                   


